



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๕๘๗๓

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ๑๑ คู่มือสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด วัด งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ [www.krbangkok.com](http://www.krbangkok.com), [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th), [twitter/krbangkok](https://twitter.com/krbangkok), [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 221/2563 วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

### ข่าวผู้บริหาร

- ๑ ผู้ว่าฯ อัศวิน สำรวจเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์
- ๑ กทม.เชิญร่วมงานถนนคนเดิน “เที่ยว กิน ฟิน ถิ่นร่มเกล้า” เขตลาดกระบัง 27-29 พ.ย.นี้
- ๑ กทม.ชวนชมนิทรรศการ “ความดีที่แบ่งปัน” 1-6 ธ.ค. 63 ณ บริเวณตลอดถนนสนามไชย
- ๑ ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรุงเทพมหานคร
- ๑ กทม. ให้บริการงานทะเบียนเคลื่อนที่เดือน ธ.ค. 63

### ข่าวสำนักงานเขต

- ๑ หลายเขตจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
- ๑ ภาษีเจริญเชิญชวนประชาชนตักบาตรพระทางเรือ สืบสานประเพณีไทย
- ๑ ประเวศและภาษีเจริญณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ๑ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ๑ หลายเขตณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ๑ ภาษีเจริญจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้สูงวัยในชุมชน

ในช่วงปลายฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจได้ง่าย 1 ในนั้น ได้แก่ โรค RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็น โรคที่มีเชื้อไวรัสเป็นสาเหตุ พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี อาการของโรค คือ มีไข้สูง ไอมากและมีเสมหะมาก ซึมลง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ตัวเขียว จากการขาดออกซิเจน ติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆ เช่น น้ำมูก น้ำลาย ที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม เช่น โຕ้ะ เกื่อ ลูกบิดประตู ของเล่น ฯลฯ และผ่านการหายใจเอาละอองจากการไอ จามของผู้ป่วยเข้าไปในร่างกาย ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโรคโดยตรง แต่ใช้วิธีรักษาตามอาการ

ขอให้ผู้ปกครองและศูนย์เด็กเล็กฯ โรงเรียนอนุบาล ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ล้างทำความสะอาดเครื่องใช้และเครื่องเล่น ภายในศูนย์เด็กฯ หรือโรงเรียนเป็นประจำ หากพบเด็กมีอาการต้องสงสัย ต้องแจ้งผู้ปกครองมารับกลับบ้าน รีบพาเด็กไปพบแพทย์ และหยุดเรียนจนกว่าจะหาย รวมถึงแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยเร็ว

ข่าวผู้บริหารผู้ว่าฯ อัศวิน สืบสวนเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์

(28 พ.ย. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางวาสนา ขวัญเมือง ภริยา พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ร่วมสืบสวนเส้นทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์ “ยลป้อมมหากาฬ ยามสายยันต์...ในวันดอกไม้บาน” และ “ล่องนาวาชมไฟตระการ ณ โบราณสถานคลองโอรัง” โดยเยี่ยมชมสวนดอกไม้ประจำฤดูกาล และรับชมการแสดงการละเล่น “สิริข้าวสาร” ในลานสวนดอกไม้ ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร จากนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะฯ เดินทางไปยังท่าเรือสะพานหัน และลงเรือสำรวจเส้นทางจากท่าเรือสะพานหันไปยัง ท่าเรือสะพานดำรงสถิต เพื่อทดลองเส้นทางล่องเรือท่องเที่ยวชมไฟประดับตามแนวโบราณสถานคลองโอรัง พร้อมรับชมขบวนเรือสาธิต “การแสดงเพลงเรือ”

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบเรือคายัค รุ่น GEMINI จาก บริษัท จอย สปอร์ต จำกัด โดยมี นายปกป้อง เชี่ยวหวาน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด เป็นผู้แทนในการมอบ เพื่อให้กรุงเทพมหานครใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ณ ท่าเรือสะพานดำรงสถิต ต่อมา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคณะฯ ได้เดินเยี่ยมชม “ถนนคนเดินคลองโอรัง” พร้อมพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ค้าและประชาชนในพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ได้จัดทำทุ่งดอกไม้หลากสีสลับภายในสวนป้อมมหากาฬ โดยนำดอกไม้ที่มีสีสันสดใส และเหมาะกับสภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ชนิด รวมจำนวน 57,700 ต้น ประกอบด้วย บานชื่น สร้อยไก่ ดาวเรือง ดาวเรืองฝรั่งเศส คอสมอส แพงพวยเหลือง แพงพวยฝรั่ง แว่ววีเชียร พิทูเนีย และกล้วยไม้หวาย มาปลูกเป็นลวดลายสวยงาม แปลงโฉมสวนป้อมมหากาฬเป็นสวนดอกไม้เต็มพื้นที่ 4 ไร่ 300 ตารางวา ซึ่งทุ่งดอกไม้จะบานเป็นเวลาประมาณ 45 วัน หรือบานจนถึงประมาณต้นเดือนมกราคม 2564 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวกรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมทุ่งดอกไม้ ณ สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ เขตพระนคร ระหว่างเวลา 05.00 – 21.00 น. ทุกวัน และเชิญชวนร่วมกิจกรรม “ถนนคนเดินคลองโอรัง” แวะชิมอาหารอร่อย จับจ่ายสินค้าต่างๆ รับชมรับฟังดนตรีและการแสดงเปิดหมวก ถ่ายรูปคู่กับคอสมเพลย์ รูปภาพสตรีทอาร์ต รูปภาพเรือแสง และกิจกรรมพายเรือคายัค หรือเล่นซิปบอร์ด ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดหาเรือคายัค เพื่อให้ประชาชนนิยมฟรี พร้อมจัดเตรียมเสื้อชูชีพ และเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือตลอดกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเที่ยวชม ถนนคนเดินคลองโอรังได้ทุกวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ระหว่างเวลา 16.00 – 22.00 น.

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครมุ่งพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,682 คลอง ให้มีความสะอาด ปลอดภัย และสวยงาม ตลอดจนมุ่งพัฒนาเส้นทางคมนาคม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน ซึ่งการพัฒนาคลองนั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนที่อยู่อาศัยใกล้เคียงสายต่างๆ และนักท่องเที่ยว ในการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งเศษขยะ เศษอาหาร สิ่งปฏิกูล คราบน้ำมัน หรือน้ำเสียต่างๆ ลงคลอง เพื่อให้ทุกคลองในกรุงเทพฯ ใสสะอาด และสวยงามอย่างยั่งยืน

----- (มูทิตา...สปส. รายงาน)

กทม.เชิญร่วมงานถนนคนเดิน “เที่ยว กิน ฟิน ถิ่นร่มเกล้า” เขตลาดกระบัง 27-29 พ.ย.นี้

(27 พ.ย. 63) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานถนนคนเดิน เที่ยว กิน ฟิน ถิ่นร่มเกล้า (Romklat Walking Street) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก และสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ โดยมี นายเกียรติยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลาพลวย ระเบียบแสงสุรีย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาชน ในพื้นที่เคหะร่มเกล้า ร่วมพิธี ณ บริเวณถนนข้างสนามกีฬาฟุตบอลเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ได้เริ่มคลี่คลายลง อีกทั้งภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งนายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก และสร้างรายได้ให้ประชาชนในระดับพื้นที่ และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรมในรูปแบบถนนคนเดิน โดยบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้กรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตลาดกระบัง จึงงานถนนคนเดิน เทียว กิน ฟิน ถิ่นร่มเกล้า (Romkiao Walking Street) ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้า ซึ่งงานดังกล่าวเกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันของสำนักงานเขตลาดกระบัง การเคหะแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่เคหะร่มเกล้า และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ถนนคนเดินฯ แห่งนี้ จะเป็นถนนคนเดินที่มีความยั่งยืนและโดดเด่น รวมไปถึงสามารถส่งเสริมอัตลักษณ์เฉพาะของพื้นที่เขตลาดกระบังและพื้นที่กรุงเทพตะวันออก กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเยี่ยมชมงาน อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวให้กรุงเทพมหานครและประเทศไทย โดยงานถนนคนเดินนี้กำหนดจัดระหว่างเวลา 16.00-22.00 น. ในวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 และจะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ชุมชนเคหะร่มเกล้า ตั้งอยู่ในแขวงคลองสองต้นนุ่น ประกอบด้วยชุมชนที่ขึ้นทะเบียนตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร จำนวน 16 ชุมชน มีนิติบุคคลอาคารชุด 10 แห่ง แต่ละแห่งมีอาคารประมาณ 3-4 อาคาร มีจำนวนห้องประมาณ 192 ห้อง นอกจากนี้ยังมีอาคารชุดเช่าอีกจำนวน 6 แห่ง จำนวน 126 อาคาร ทำให้มีประชากรที่พักอาศัยอยู่ในเคหะร่มเกล้า รวมทั้งประชากรแฝงจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 120,000 คน ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณีที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวมีอัตลักษณ์โดดเด่น สำหรับการจัดงานถนนคนเดินเทียว กิน ฟิน ถิ่นร่มเกล้า (Romkiao Walking Street) ในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้แก่เยาวชน รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในย่านร่มเกล้า ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดสรรพื้นที่ร้านค้าให้กับชุมชนเคหะร่มเกล้าและชุมชนโดยรอบ 37 ชุมชน จำนวนร้านค้ากว่า 250 ร้านค้า จัดจำหน่ายอาหารท้องถิ่น 4 ภาค เสื้อผ้าเครื่องประดับและของดีชุมชน การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กรุงเทพมหานคร (Bangkok Brand) อาหาร สินค้าโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เขตลาดกระบัง ร้านค้าจากโครงการออมสินยุวพัฒน์ ร้านค้ามืออาชีพ รวมทั้ง Food Truck (ฟู้ดทรัค) หรือรถขายอาหารเคลื่อนที่ไปตามจุดต่างๆ โดยเน้นสินค้าที่มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์ รวมถึงมีพื้นที่กิจกรรมการแสดงความสามารถของสมาชิกทุกช่วงวัยอีกด้วย นอกจากนี้ได้จัดพื้นที่ให้ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนจัดแสดงผลงานที่ได้รางวัลระดับประเทศ การเต้น บ๊อบบอย "Cover Dance" หรือ "การเต้นโคฟเวอร์" การทำเวิร์คช็อปงานDIY การทำของเล่นด้วยมือเรา การวาดภาพเหมือนจากศิลปินตัวน้อย การแสดงดนตรีไทย เปิดกล่องและการดนตรีเปิดหมวกจาก กลุ่มองค์กรต่างๆ และเพลิดเพลินกับการแสดงของนักเรียน เยาวชน ชมรมแอโรบิค การแสดงบาร์โพลีของชมรมผู้สูงอายุและมายากลสมัครเล่น และอื่นๆ อีกมากมาย

----- (สกนธ์...สปส. รายงาน)

### กทม.ชวนชมนิทรรศการ “ความดีที่แบ่งปัน” 1-6 ธ.ค. 63 ณ บริเวณตลอดถนนสนามไชย

(30 พ.ย. 63) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดนิทรรศการ “ความดีที่แบ่งปัน” เพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูสติพระเกียรติคุณเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณตลอดถนนสนามไชย ด้านข้างสวนสราญรมย์จนถึงสถาบันพิพิธภัณฑสถานการเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิธรรมการในส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง

สำหรับนิทรรศการ “ความดีที่แบ่งปัน” ในส่วนกลางของกรุงเทพมหานคร นำเสนอถึงพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

รวมทั้งพระบรมราชโองบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปรารภมาให้ข้าราชการและประชาชนมีจิตสำนึกสาธารณะ รักบ้านเมือง รู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่เพื่อนร่วมชาติ ตลอดจนเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งกรุงเทพมหานครมีความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้น ที่ได้นำมาโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยงานในพระองค์ หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ในบุญนิธิทรศการของกรุงเทพมหานคร ส่วนหนึ่ง ยังมีการจัดแสดง ความก้าวหน้าของการจัดตั้ง “หอเกียรติยศ จิตอาสาพระราชทาน” ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมแล้วทั้งสิ้น 43 สำนักงานเขต และจะครบ 50 สำนักงานเขตในไม่ช้า

จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเที่ยวชมงานวันพ่อแห่งชาติ ร่วมเยี่ยมชมและสนุกกับกิจกรรมในนิทรรศการของกรุงเทพมหานครได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมพันธุ์ไม้ผักสวนครัว พันธุ์ไม้มลลภาวะ รวมถึงพันธุ์ไม้ดอกไม้ พยุง มะค่า ราชพฤกษ์ สำหรับแจกจ่ายประชาชนที่ร่วมเข้าชมบุญนิธิทรศการของกรุงเทพมหานครด้วย

----- (ณัฐวุฒิ...ส.ปส. รายงาน)

### **ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรุงเทพมหานคร**

(30 พ.ย. 63) นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการแจ้งถึงเรื่องการจัดทำข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือนระดับจังหวัด เพื่อการบริการจัดการด้านความมั่นคงอาหาร ปีการผลิต 2563 หรือปีการเพาะปลูก 2563/2564 รวมถึงมีการรายงานการจัดทำข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือนระดับจังหวัด ได้แก่ ข้าว (นาปี/นาปรัง ประเภทข้าวหอมปทุมธานี และข้าวเจ้า) พืชผัก จำนวน 54 ชนิด และไม้ผลไม่ยืนต้น จำนวน 36 ชนิด พร้อมทั้งในที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรุงเทพมหานคร เมื่อคณะทำงานชุดดังกล่าวได้จัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรุงเทพมหานครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป ซึ่งกำหนดให้มีการประชุมทุก 4 เดือน

----- (พัทธนันท์...ส.ปส. รายงาน)

### **กทม. ให้บริการงานทะเบียนเคลื่อนที่เดือน ธ.ค. 63**

นายชจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สำนักงานปกครองและทะเบียนได้จัดทำแผนออกให้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) ประจำเดือน ธ.ค. 63 ในพื้นที่เขตต่างๆ เวลา 10.00-15.30 น. ดังนี้ วันที่ 1-4, 7-9, 19-20 และ 26-27 ธ.ค. ณ ห้างเซ็นทรัล พระราม 2 เขตบางขุนเทียน วันที่ 14-18 และ 21-25 ธ.ค. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอรับบริการทำบัตรประชาชน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย) และคัดรับรองรายการทะเบียนบ้าน ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานปกครองและทะเบียน กทม. โทร. 0 2621 0721

----- (พัทธนันท์...ส.ปส. รายงาน)

**หลายเขตจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9**

**เขตหลักสี่** นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ จะร่วมกับหน่วยงานทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 63 ในวันที่ 2 ธ.ค. 63 เวลา 08.00 น. บริเวณท่าน้ำหลังวัดหลักสี่ พระอารามหลวง โดยจะดำเนินการปรับสภาพคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร ให้ดีขึ้น จัดเก็บขยะในคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลอง รณรงค์ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงคูคลอง ตลอดจนคัดแยกมูลฝอยก่อนนำทิ้ง ทาสีราวเหล็กทางเดินริมคลอง และปลูกต้นไม้ริมคลอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน อีกทั้งจะจัดทำจุดเช็คอินคลองเปรมประชากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสร้างสังคมไทยให้มีความสุขร่มเย็นตลอดไป

**เขตประเวศ** นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 63 ทั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 2 ธ.ค. 63 โดยพร้อมเพรียงกันเวลา 07.30 น. ณ บริเวณลานจอดรถวัดกระทุ่มเสือปลา ซ.อ่อนนุช 67 จากนั้นร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด จัดเก็บผักตบชวา วัชพืช และขยะ ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ตลอดแนวสองฝั่งคลองกระทุ่มเสือปลา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ การระบายน้ำ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว การแต่งกาย ชุดจิตอาสา (เสื้อสีเหลือง) สวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน จึงขอเชิญชวนประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6359

**เขตลาดกระบัง** นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธ.ค. 63 ในวันที่ 4 ธ.ค. 63 โดยมีพิธีเปิด เวลา 08.30 น. ณ บริเวณสำนักงานเขตลาดกระบัง จึงขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทานกรุงเทพมหานคร ทุกท่าน แต่งกายเสื้อสีเหลือง สวมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2326 9149

(ปชส...เขต รายงาน)

**ภยัีเจริญญชวณประชาชนตักบาตรพระทางเรือ สืบสานประเพณีไทย**

นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตภยัีเจริญญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมตักบาตรพระทางเรือ ในวันที่ 5 ธ.ค. 63 เวลา 08.00 น. ตั้งแต่ท่าเรือบางไผ่ ถึงท่าเรือวัดคูหาสวรรค์ เพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวลุ่มเจ้าพระยา ซึ่งปัจจุบันใช้การสัญจรทางบกเป็นหลัก ทำให้การตักบาตรพระทางเรือเลือนหายไป เขตฯ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “ตักบาตรพระทางเรือ” ตามวันและเวลาดังกล่าว สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชน โทร. 0 2454 2810 ต่อ 6635-6636

(ปชส...เขตภยัีเจริญญ รายงาน)

**ประเวศและภยัีเจริญญรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่พักอาศัยและพื้นที่เสี่ยงปรับปรุงสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

**เขตประเวศ** วันที่ 2 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนสุขาภิบาล 2 ซ.โรงถ่าน ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.18 แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

**เขตภยัีเจริญญ** วันที่ 4 ธ.ค. 63 ณ ชุมชนหน้าวัดโคกอน สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2413 0565 ต่อ 6618-6619

(ปชส...เขต รายงาน)

**หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย**

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมขยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม้ใช้แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

**เขตลาดพร้าว** วันที่ 3 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. บริเวณด้านหลังทางจักรยาน ถ.ประดิษฐานอนุธรรม วันที่ 4 ธ.ค. 63 เวลา 14.00 น. ซ.สังคมสงเคราะห์ 12 ซ.สุนทรสวัสดิ์ 3 และวันที่ 5 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. ถ.สุนทรสวัสดิ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2539 8246

**เขตหนองแขม** วันที่ 6 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ชุมชนเพชรเกษม 77 แยก 1 และชุมชนจิตรนรงค์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

**เขตลาดกระบัง** วันที่ 6 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ชุมชนวัดสังฆราชา ถ.ประชาทร แขวงลาดกระบัง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2326 9013

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

**เขตหนองแขม** เวลา 09.00-12.00 น. และ 16.00-21.00 น. ดังนี้ วันที่ 5 ธ.ค. 63 ณ ช.นาคสถาพร 1 แยก 2 เส้นตรงทะเลเพชรเกษม 71 ซ.เพชรเกษม 77 แยก 4-13 ซ.เพชรเกษม 114 แยก 2,4,6 ซ.สวัสดิการ 1 ซ.9 ซ.เพชรเกษม 110/2/3 ซ.เพชรเกษม 77 ถึงนาคสถาพร วันที่ 6 ธ.ค. 63 ซ.เพชรเกษม 71 ชุมชนเพชรเกษม 77 แยก 1 ชุมชนจิตรนรงค์ ซ.กำนันเฉลิม สวัสดิการ 1 ซ.1 ซ.เพชรเกษม 110 แยก 1 ซ.เพชรเกษม 77 ถึงนาคสถาพร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405 /

**เขตมีนบุรี** วันที่ 3-4 ธ.ค. 63 เวลา 08.00-12.00 น. บริเวณ ถ.นิมิตใหม่ ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่แยกตัด ถ.สุวินทวงศ์-ช.นิมิตใหม่ 8 / วันที่ 4 ธ.ค. 63 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วัดทองสัมฤทธิ์ ถ.คุ้มเกล้า

**เขตประเวศ** วันที่ 2 ธ.ค. 63 ณ มัสยิดยามีลุลอิสลาม ถ.อ่อนนุช ซ.53 ถึงศาลาลอย ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.30 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.57 (พระเมธีร์ แยก 16) ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่สามแยกพัฒนาการตัดใหม่ ถึงหน้าร้านตำตลบ ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.8 ถนนคูขนานกาญจนารักษ์ ตั้งแต่หน้าหน้าบริษัทไทยเพนส์ จำกัด ถึงหน้าหมู่บ้านชวนชื่น และถนนคูขนานมอเดิร์นเวย์ และบริเวณโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

**เขตลาดกระบัง** เวลา 09.00-18.00 น. วันที่ 5 ธ.ค. 63 สะพานข้ามคลองเทคโนฯ ลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง และทางเข้าวัดปากบึง และวันที่ 6 ธ.ค. 63 สะพานข้ามคลองสาม ถ.เจ้าคุณทหาร และ ซ.หลวงแพ่ง

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**ภาชีเจริญจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุในชุมชน**

นายณัฐพงษ์ มีโชคกิจ ผู้อำนวยการเขตภาชีเจริญ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจแก่ผู้สูงอายุในชุมชน ในวันที่ 9 ธ.ค. 63 ณ วัดนิมมานรดี เพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้สูงอายุ ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคล ผู้มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในด้านต่างๆ สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานเขตภาชีเจริญ ร่วมกับวัดนิมมานรดี นำข้าวสาร และเงินค่าพาหนะเดินทางมอบแก่ผู้สูงอายุในเขตภาชีเจริญ ทุกวันที่ 9 ของเดือน โดยมีหลวงพ่อพระธรรมโพธิมงคล เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชน โทร. 0 2413 1697, 0 2413 0565 ต่อ 6636-6637

----- (ปชส...เขตภาชีเจริญ รายงาน)